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สื่อสิ่งพมิพ ์

- ตัดพะยูงซ ้ำซำก ฉำวจุดที่5 ในโรงเรียนดัง (เดลินิวส์ 2 ก.ย. 2566 หนำ้ 1,14) 

สื่อออนไลน ์

- สั่งตรวจสอบ! พ่อเมือง แจงปมให้ตัดพะยูงรร. ยัน ‘ธนำรักษ์-สพป.’ ไม่เคยแจ้งมำก่อน 
(เดลินิวส์ ออนไลน์ 1 ก.ย.2566) https://www.dailynews.co.th/news/2677253/  

- แฉนำยทุนจีนซื อพะยูงกำฬสินธ์ุ (ข่ำวสด ออนไลน์ 31 ส.ค.2566)   
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_7842050  

- สมำคมผู้ค้ำยำงญี่ปุ่น จ่อซื อยำงไทย ปลื ม!! กำรจัดกำรข้อมูลตรวจสอบยอ้นกลับแหล่งก้ำเนิดยำง 
(สยำมรฐั 31 ส.ค.2566) https://siamrath.co.th/n/473956   

- 33 ปี สืบทอดเจตนำ ‘สืบ นำคะเสถียร’ ยกระดับกำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ไทยสู่เวทีโลก 
(มติชน ออนไลน์ 1 ก.ย.2566) 
https://www.matichon.co.th/heading-news/news_4157477   
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 สั่งตรวจสอบ! พ่อเมือง แจงปมให้ตัดพะยูงรร. ยัน ‘ธนารักษ์-สพป.’ ไม่เคยแจ้งมาก่อน 

 ผวจ.กาฬสินธุ์ แจงปมตัดไม้พะยูงโรงเรียนขาย ยัน ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ - สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ไม่เคย
แจ้งให้ทราบ สั่ง รอง ผู้ว่าฯ จัดทีมเฉพาะกิจลงตรวจสอบ 

  

 กรณีไม้พะยูงของกลาง 7 ท่อน มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท หายไปจากส านักงานเทศบาลต าบลอิตื้อ อ.ยาง
ตลาด จ.กาฬสินธุ์ อย่างไร้ร่องรอย เมื่อช่วงคืนวันที่ 5 ส.ค.66 ที่ผ่านมา การตรวจสอบมีบุคคลของรัฐเข้าไป
เกี่ยวข้อง 8 ราย และยังมีปัญหาการตัดไม้พะยูงในโรงเรียนค าไฮวิทยา อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ที่ให้นายหน้าเข้า
มาตัดไม้พะยูงภายในโรงเรียนถึง 22 ต้น กับอีก 2 ตอ ราคา 153,000 บาท ซึ่งมีราคาต่ ากว่าราคาตลาด 28-56 
เท่าตัว โดยเรื่องนี้ จังหวัดได้ส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.- สตง.-ปปท. เอาผิดทางวินัย แพ่ง อาญา ล่าสุด ป.ป.ช.ประจ า จ.
กาฬสินธุ์ ตั้งคณะไต่สวนจัดชุดใหญ่ ตรวจส านวนต ารวจ ขณะที่ชาวบ้านที่รักษ์ผืนป่าทยอยส่งหลักฐาน การประมูล
ไม้พะยูงขายหลายแห่งโดยปรากฏ ที่โรงเรียนหนองโนวิทยาคม อ.ห้วยเม็ก และที่โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ ต.ค า
เหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก ตามที่ได้เสนอข่าวมาอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น 

   



    

 ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 1 ก.ย. ที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ 
เปิดเผยถึงปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงว่า ที่ผ่านมาธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ไม่เคยรับรายงานเกี่ยวกับการประมูล
ไม้หวงห้ามหรือไม้พะยูงมาทางจังหวัดแต่อย่างใด เนื่องจากการอนุญาตเป็นของธนารักษ์ฯ ในส่วนที่ทางจังหวัด
ทราบก็ในเรื่องของเทศบาลต าบลอิตื้อที่มีไม้พะยูงของกลางหาย ซึ่งเรื่องนี้พี่น้องประชาชนได้ส่งข้อมูลมา การตัดไม้
ที่โรงเรียนค าไฮวิทยา อ.หนองกุงศรี ทราบจากสื่อมวลชนและประชาชนว่ามีการตัดไม้พะยูงเป็นจ านวนมาก 

 นายศุภศิษย์ กล่าวอีกว่า จึงได้ให้ทีมเฉพาะกิจ ที่มอบหมายให้ นายธวัชชัย รอดงาม รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ 
เข้าตรวจสอบโดยมี น าทีมปกครอง ฝ่ายส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ด ารงธรรม ตรวจสอบ
พบว่าการกระท านั้นไม่เข้าหลักเกณฑ์การขออนุญาตตัด เพราะต้นไม้พะยูงอยู่ในป่าของโรงเรียน ไม่ได้อยู่อยู่ใกล้
อาคารเรียน จึงเข้าตรวจสอบ และขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ ปปท.เขต 4 ขอนแก่น ได้ลงพื้นที่สอบสวน
ข้อเท็จจริงแล้ว จึงเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะด าเนินการกันไปตามขั้นตอนของกฎหมาย พร้อมกับการ
สืบสวนแบบคู่ขนานกันไปเพื่อรวมหลักฐาน 

 

 “ในส่วนของจังหวัดก็ได้มีการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอทุกอ าเภอ ผู้ก ากับ
ทุกสถานี โดยได้ก าชับให้มีการดูแล จัดท าทะเบียน ไม้พะยูง ไม้ประดู่ ที่อยู่ในสถานศึกษา โรงเรียน วัด โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ต าบล หรือป่าไม้ชุมชน แล้วรายงานเป็นข้อมูล และให้จัดเวรยามรักษาการ เนื่องจากสถานการณ์
ทุกวันนี้ ยังมีผู้ลักลอบตัดไม้พะยูงเป็นจ านวนมาก ก็จะให้มีการเข้าเวรยาม และมีการวิทยุไปทุกอ าเภอเพื่อให้มีการ
ประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในการที่จะตัดไม้ ก็ขอให้มีการพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ 
เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเช่นกัน” นายศุภศิษย์ กล่าว 

 ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ส าหรับไม้พะยูงหายที่เทศบาลต าบลอิตื้อนั้น ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์แจ้งว่ ามีการ
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีการแจ้งความด าเนินคดีเท่านั้น โดยมีรายงานเบ้ืองต้นมาวันที่ 21 ส.ค.66ที่ผ่าน
มา ส่วนการตัดไม้ที่โรงเรียนค าไฮวิทยา ก็ได้รายงานขั้นตอนต่างๆมาให้ทราบเบื้องต้น ส่วนรายละเอียดการประมูล
ต่างๆยังไม่รายงานรายละเอียดเข้ามา ส่วนนี้น่าจะเป็นของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นการประเมินใน
ส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งอยู่ในอ านาจของ ปปท. ที่จะต้องด าเนินการสอบสวนต่อไป ส่วนตนก็จะก าชับ 



นายอ าเภอ ต ารวจ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ช่วยกันรักษาและตรวจสอบ หากพบเห็นการตัดต้นไม้ หรือการที่
จะมผีู้มาติดต่อซื้อไม้ ก็ให้แจ้งฝ่ายปกครองทันที เพื่อที่จะได้เข้าไปตรวจสอบ เพ่ือไม่ให้มีการลักลอบตัดไม้เกิดขึ้น 

“ส่วนการขออนุญาตตัดไม้ในช่วงนี้ก็ขอให้ชะลอ และห้ามไม่ให้มีการประมูลไม้ หากธนารักษ์จะมีการประมูลขอให้
แจ้งเข้ามายังจังหวัดเพื่อที่ทางจังหวัดจะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัด อย่างศูนย์ด ารงธรรม 
อ าเภอ ฝ่ายปกครอง ร่วมเป็นกรรมการด้วย เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ส่วน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ยังไม่มีรายงานช้ีแจงเข้ามาแต่อย่างใด” ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวในที่สุด 

 แหล่งข่าวด้านความมั่นคง กล่าวว่า การท างานขณะนี้นอกจากจังหวัดจะมีทีมเฉพาะกิจน าโดยนายธวัชชัย 
รอดงาม รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ การเก็บรวบรวมหลักฐาน ยังมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ชุดรวบรวมและ
ตรวจสอบข่าว กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ และชุดเฉพาะกิจ ต ารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ด าเนินการเก็บหลักฐานการ
ร้องเรียนจากประชาชน ในการเกาะร่องรอยตัดไม้พะยูงที่อยู่ในพื้นที่หลวงเป็นของแผ่นดิน ในกรณีโรงเรียนค าไฮ
วิทยาคม อ.หนองกุงศรี ประมูลขายไป 22 ต้น 2 ตอ ราคา 153,000 บาท เบื้องต้นชัดเจนว่า ธนารักษ์พื้นที่
กาฬสินธุ์ – สพป.เขต 2 ฝ่าฝืนค าสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งห้ามตัดไม้พะยูงทั้งนี้พ่อค้าไม้พะยูงยืนยันว่าได้
ช าระเงินซื้อไม้พะยูงจากโรงเรียนค าไฮวิทยาคม เป็นเงิน เก้าแสนกว่าบาท ไม่ใช่จ านวนเงินที่ระบุไว้ในใ บเสร็จ 
153,000 บาท และพร้อมที่จะเข้ามาให้การกับฝ่ายความมั่นคงเนื่องจากเกรงกลัวความผิด 

 “นอกจากนี้แหล่งข่าวระบุว่า พบเอกสารส าคัญ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ กค.0305/ว20 ของ 
กรมธนารักษ์ เป็นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เรื่องการตัดต้นไม้ในที่ราชพัสดุ เนื้อหาระบุชัดถึงความ
ต้องการของกรมธนารักษ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามนโยบายของรัฐบาล โดยอธิบายเหตุผลการตัดไม้มีค่า
ในที่ราชพัสดุ ต้องหลีกเลี่ยงการตัดต้นไม้ใหญ่และห้ามด าเนินการ ในที่ราชพัสดุที่มีสภาพเป็นป่าไม้หนาแน่น ยกเว้น
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น กีดขวางการใช้พื้นที่เพื่อปลูกสร้างอาคารหรือ
กีดขวางสายไฟฟ้าหรืออาจโค่นล้มจนเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน หรือเป็นการตัดแต่งต้นไม้เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและความสวยงาม ซ้ าเอกสารยังระบุด้วยว่า การตัดหากมีเหตุผลความจ าเป็นต้องตัดโค่นไม้หรือ
ป่าไม้นอกเหนือจากกรณีดังกล่าวให้รวบรวมรายละเอียดข้อเท็จจริงพร้อมทั้งเหตุผลความจ าเป็น โดยเปรียบเทียบ
ผลดีและผลเสียในการด าเนินการพร้อมทั้งความเห็นที่เกี่ยวข้องให้กรมธนารักษ์พิจารณาอนุญาตตามความ
เหมาะสมเป็นกรณีไป ทั้งนี้เนื้อหาโดยรวมหากธนารักษ์พื้นที่ใด ต้องการด าเนินการตัดไม้มีค่าก็จะต้องแจ้งถึงผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบทุกครั้ง แต่การตัดต้นไม้มีค่าตามโรงเรียน ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ไม่ได้ด าเนินการตามหนังสือ
สั่งการฉบับนี้แต่อย่างใด อีกทั้งไม่เคยรายงานตามการปฏิบัติตามหนังสือสั่งการนี้และไม่เคยแจ้งให้จังหวัดทราบเลย
แม้แต่ครั้งเดียวถือเป็นความผิดตามมาตรา 157 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยทุจริตฯ 
อีกทั้งยังพบว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปวัดไม้ตามโรงเรียนเพ่ือตัดประมูลขายซะเองอีกด้วย”แหล่งข่าวกล่าวฯ 

 แหล่งความด้านความมั่นคง กล่าวต่อว่า วิธีการแก้ไขให้ตรงจุด กระทรวงการคลัง โดยอธิบดีกรมธนารักษ์ 
ควรออกมาอธิบายเกี่ยวกับปัญหานี้โดยเฉพาะ ค ากล่าวอ้างของ ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ที่แจ้งในที่ประชุมจังหวัดว่า
ท าถูกต้องและได้แจ้งต้นสังกัดไปแล้ว ว่า ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ ได้รายงานข้อเท็จจริงไปอย่างไรหรือ กรมธนารักษ์ 
ได้อนุญาตให้ตัดเอง หรือธนารักษ์สามรถสั่งตัดไม้มีค่าได้ทันทีโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทางจังหวัดทราบ เพราะวันนี้



ชาวบ้านต้องการรู้ข้อเท็จจริง “ต้องอธิบายหนังสือสั่งการให้ชัดเจน เกี่ยวกับอ านาจในพื้นที่ราชพัสดุกรมธนารักษ์ ที่
ดูแลในแต่ละจังหวัด รวมถึงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการขาย ประมูล ทรัพย์สินที่ธนารักษ์ดูแล หรือวิธีการท า
ประโยชน์ในพื้นที่อย่างไร “การให้ราคาที่ต่ ากว่าท้องตลาดของการประมูลไม้พะยูง มีเหตุผลอย่างไร” หลักการขาย
ไม้พะยูง-ประมูล มีหลักเกณฑ์ของธนารักษ์อย่างไร อีกทั้งเหตุผลในการตัดต้นไม้ ว่าเป็นเพราะอะไร ติดอาคารเรียน 
สร้างถนน เป็นภัยคุกคามต่อนักเรียน ชาวบ้านหรือผู้ใช้อาคารอย่างไร หรือจะให้เหตุผลว่าต้องการตัดไม้พะยูงขาย
เพื่อน าเงินเข้าแผ่นดินก็ต้องอธิบายมาว่าคุ้มค่าอย่างไร โดยเฉพาะกรณีโรงเรียนค าไฮวิทยาคม อ.หนองกุงศรี และที่
โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ ต.ค าเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก แค่เหตุที่จะใช้ตัดก็ไม่ผ่านแล้ว เพราะทั้งสองแห่ง อาคาร
เรียนหากจากป่าต้นพะยูงมากเกือบ 80 เมตร พื้นที่ต้นไม้ก็ไม่ติดอาคาร แต่ก็ยังมาตัดแถมตัดรีบๆวันเดียวเสร็จ 
เก็บขนส่งนายทุน 

“เหตุการณ์ที่โรงเรียนค าไฮวิทยาคม ชาวบ้าน ครู นักเรียน ศิษย์เก่า คนในชุมชนเค้ารู้สึกเจ็บปวดกับการกระท านี้
เป็นอย่างมาก เป็นการกระท าที่เหิมเกริมฝ่าฝืนค าสั่งของทางจังหวัด ท าร้ายจิตใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทั้งที่เป็น
ป่าต้นพะยูงที่สวยงาม แต่ละต้นอายุกว่า 50 ปี ซึ่งถือว่าต้นพะยูงก าลังเป็นสาว และจะมีเมล็ดพันธุ์ที่ส่งต่อไปยัง
ชาวบ้านได้น ามาปลูกต่อไป ไม่ใช่ต้นไม้ใกล้ตาย อีกทั้งยังเป็นร่มเงาให้กับนักเรียนที่เข้าไปศึกษาธรรมชาติ ก็คงจะไม่
มีแล้ว หากจะให้โตทันใช้ก็คงต้องรออีก 50-100 ปี จึงต้องการเสนอให้ทางกรมธนารักษ์ พิจารณาเพื่อออกค าสั่ง
ให้ ธนารักษ์พื้นที่ทุกจังหวัดหยุดพฤติกรรมนี้ก่อนที่ป่าไม้พะยูงจะหมดไปจากประเทศไทย เป็นไปได้จึงขอเสนอ
กรณีไม้หาย ปกติสถานที่ราชการต้องมีเวรยาม ดังนั้นถ้าไม้พะยูงหายหรือสิ่งของราชการหายต้องตั้งกรรมการสอบ
เวรยาม เพราะตามระเบียบราชการสถานที่ราชการทุกแห่งจะต้องมีเวรยามทุกวัน เมื่อไม้พะยูงหรือของราชการจะ
หายกลางคืน ก็ควรที่จะต้องต้ังกรรมสอบว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบหรือไม่ทุกราย” แหล่งข่าวกล่าวฯ 

 รายงานแจ้งว่า ขณะนี้มีทีมข่าวส่วนกลางทั้งหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ลงพื้นที่กาฬสินธุ์ร่วมเกาะติดข่าว
ปัญหาการตัดไม้พะยูงในโรงเรียนไปขาย โดยพยามเข้าสอบถามหน่วยงานส าคัญคือธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ และ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา เขต 2 เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงในการซื้อขายและรวมถึงการขาย
ไม้พะยูงตามโรงเรียนย้อนหลังตั้งแต่ปี 2566 ปรากฏว่าจนถึงขณะนี้สองหน่วยงานยังไม่มีใครให้ข้อมูล มีเพียง
อธิบดีกรมป่าไม้ สั่งย้ายข้าราชการที่พัวพันในคดี และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ส่งนายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ชาวบ้าน 
ในพื้นที่จึงวิพากษ์วิจารณ์เรียกร้องให้ อธิบดีกรมธนารักษ์ และโดยเฉพาะ เลขาฯสพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ ออกมา
ตอบสังคมเพื่อความกระจ่าง รวมถึง องค์กร อิสระ ปปช. - ปปท.- สตง. ชาวบ้านวิงวอนให้เร่งติดตามเอาผิด 
ในเรื่องน้ีด้วย 

 

 

 

 

 



 

ลากไส้ทุจริต ‘ไม้พะยูง’ 

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธวัชชัย รอดงาม รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ (ฝ่ายความมั่นคง) หัวหน้า
ชุดเฉพาะกิจคลี่คลายปัญหาการตัดไม้พะยูง ท าหนังสือวิทยุสั่งการให้นายอ าเภอทั้ง 18 อ าเภอ ส ารวจข้อมูลไม้หวง
ห้ามและไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในที่สาธารณประโยชน์ โรงเรียน และวัด เพื่อจัดท าบัญชีคุมไม้หวงห้ามและไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ไม้พะยูง ไม้สัก ไม้ประดู่ และไม้มีค่าประเภท ก. ในที่สาธารณประโยชน์ โรงเรียน วัด  
โดยให้ระบุรายละเอียดสถานที่ตั้ง พิกัด จ านวนต้น พื้นที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานใด พร้อมให้แจ้งชื่อ 
นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ดูแลสถานที่ โดยให้รายงานข้อมูลให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 20 ก.ย. 

นายธวัชชัยกล่าวว่า กรณีนี้ประชาชนในพื้นที่และสังคมให้ความสนใจอย่างมาก จึงได้มีข้อสั่งการไปถึง 
นายอ าเภอทั้ง 18 อ าเภอ ให้จัดชุด ชรบ. ที่ประกอบด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนอาสาที่ผ่านการฝึกออก
ลาดตระเวนในพื้นที่ของตน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีต้นไม้พะยูง เพื่อป้องกันเครือข่ายมอดไม้ตัดในช่วงนี้ รวมถึงข้อห้าม
ให้มีการประมูลไม้พะยูงขาย หากมีความจ าเป็นจะต้องแจ้งมายังจังหวัดเพื่อตั้งกรรมการตรวจสอบ จึงขอความ
ร่วมมือพี่น้องประชาชนได้ช่วยเป็นหูเป็นตาในการเฝ้าระวังด้วย 

ขณะที่แหล่งข่าวด้านความมั่นคง กล่าวถึงแนวทางการสอบสวนคดีขโมยไม้พะยูงของกลาง 7 ท่อนที่หน้า
เสาธง ส านักงานเทศบาลต าบลอิตื้อ ว่าไม้ทั้งหมดมีนายทุนชาวจีนติดต่อซื้อในราคา 290,000 บาท หลังไม้ถูก
ขโมยก็น าไปจอดพักที่โสกหินขาว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ก่อนที่จะถ่ายภาพยืนยันปลายทางว่าได้น าไม้พะยูงออก
มาแล้ว นายทุนจีนจึงได้โอนเงินกลับมายังคนขับรถจากนั้นเงินทั้งหมดก็ได้ถูกโอนแบ่งสันปันส่วนไปตามรายช่ือที่อยู่
ในส านวนการสอบสวน โดยคนขับรถได้รับเงินจ านวน 10,000 บาทเป็นค่าแรง แต่เรื่องที่มาแดงก็เนื่ องจาก 
มีชาวบ้านที่ทนเห็นพฤติกรรมไม่ไหวได้ร้องเรียนไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์

ส่วนกรณีอนุญาตขายไม้ที่โรงเรียนค าไฮวิทยา อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เชื่อว่าอีกไม่นานจะเห็นภาพ
เครือข่ายทั้งหมด เพราะคนมาซื้อมั่นใจว่าเป็นการซื้อที่ถูกต้อง และในเรื่องของราคาจ่ายจริง ก็ไม่ใช่ราคาที่อยู่ใน
ใบเสร็จรับเงิน พ่อค้าไม้คงจะน ามาเปิดเผยทั้งหมดหากองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็น ปปช., ปปท., สตง. จริงจังที่จะท า
ความจริงให้ปรากฏ 

 

 

 

 

 

 



 

สมาคมผู้ค้ายางญี่ปุ่น จ่อซื้อยางไทย ปลื้ม!! การจัดการข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับแหล่งก าเนิดยาง 

 

 วันที่ 31 ส.ค.66 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ให้การต้อนรับสมาคม
ผู้ค้ายางแห่งประเทศญี่ปุ่น (The Rubber trade Association of Japan : RTAJ) ที่มีความต้องการซื้อยาง และสนใจการจัดการ
ข้อมูลยางไทยรองรับมาตรการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งก าเนิดสินค้าได้ โดย กยท. ได้น าคณะศึกษาดูงานด้าน
ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทย พร้อมเยี่ยมชมสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ จ.ชลบุรี และ  
จ.ระยอง ที่มีศักยภาพในการผลิตและแปรรูปยางพาราเพื่อส่งออก เป็นโอกาสในการแสดงความพร้อม สร้างความ
เข้าใจและเชื่อมั่นให้คู่ค้าจากญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศผู้น าเข้าและใช้ยางรายส าคัญของโลก ควบคู่ไปกับการขยาย
โอกาสทางการค้าของสินค้ายางพาราไทย 

  



   

 นายณกรณ์ กล่าวว่า กยท. ได้เตรียมความพร้อมในการด าเนินงานตามมาตรการตรวจสอบย้อนกลับแหล่ง
ผลผลิต พร้อมเข้าตลาด EU ตามกฎหมาย EUDR โดย กยท. ได้ด าเนินการรวบรวมและเช่ือมโยงข้อมูลเกษตรชาวสวน
ยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ประมาณ 1.47 ล้านคน รวมพื้นที่แปลงสวนยางทั้งหมดประมาณ 20 ล้านไร่ และ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกรจ านวน 1 ,106 แห่ง ซึ่งมีจ านวนสมาชิกรวม 334 ,765 คน รวมถึงข้อมูลผู้ประกอบ
กิจการด้านยาง 533 ราย เช่น ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล ข้อมูลสวนยาง (ขนาด/ที่ตั้ง) พันธุ์ยาง และข้อมูลปริมาณ
ผลผลิตยางเป็นต้น โดย กยท. ได้น าข้อมูลของกรมป่าไม้ และ Global Forest Watch มาช่วยในการตรวจจับพิกัดแปลง
สวนยางที่ละเมิดเขตป่าสงวน เพื่อให้ให้สอดคล้องกับกฎหมาย EUDR นอกจากนี้ กยท.ได้จัดท าระบบข้อมูลทะเบียน
ของสมาชิกที่เข้ามาซื้อขายยางผ่านตลาดกลาง กยท. ได้แก่ รหัสประจ าตัวผู้ซื้อและผู้ขาย ประเภท น้ าหนัก และ
ราคายางทุกค าสั่งซื้อ เพื่อสามารถตรวจสอบย้อนไปถึงแหล่งที่มาของยางได ้

 “ด้วยความพร้อมของ กยท. ในการจัดการระบบข้อมูลรองรับมาตรการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งก าเนิด
ผลิตภัณฑ์ยาง และศักยภาพของผู้เกี่ยวข้องที่มีความพร้อมในการปรับตัวโดยให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อม เพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรมยางพาราให้เกิดความยั่งยืน จะยิ่งขยายโอกาส เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับ
ยางพาราไทยในตลาดโลกได้”นายณกรณ์ กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

     

  

33 ปี สืบทอดเจตนา ‘สืบ นาคะเสถียร’ ยกระดับการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ไทยสู่เวทีโลก 

วันที่ 1 กันยายน 2566 นี้ เป็นวันร าลึกถึงสืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 
จ.อุทัยธานี บุคคลส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของประเทศไทย 
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ได้กล่าวว่า วันที่ 1 กันยายน 2566 ปีนี้ ถือว่าเป็นปีส า คัญ  



ที่เป็นวันครบรอบ 33 ปีของการจากไปของนายสืบ นาคะเสถียร อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง  
ผู้เริ่มต านานการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของไทย โดยหลังจากงานพระราชทานเพลิงหัวหน้าสืบ นาคะ
เสถียร ในเดือนกันยายน 2533 คนไทยทั้งประเทศได้ร่วมกันบริจาคเงินรวมมากกว่า 20 ล้านบาท จัดตั้งมูลนิธิสืบ
นาคะเสถียรขึ้นมา โดยได้รับเงินพระราชทานเริ่มต้นจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง ปี 2534 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้เริ่มท างานตามเจตนารมณ์ของสืบ นาคะเสถียร โดยสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการพัฒนาและอนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร มีการ
จัดตั้งกองทุนผู้พิทักษ์ป่าเพื่อน าเงินมาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่
นเรศวร ที่ปฏิบัติงานจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต รวมไปถึงการมอบทุนการศึกษาให้บุตรธิดาของเจ้าหน้าที่ที่
เสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน จนจบการศึกษาปริญญาตรี และขยายผลไปสู่การจัดตั้งมูลนิธิและสมาคมด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายองค์กร ที่ดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และช่วยเหลือ
สวัสดิการเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ 

นายธีรภัทรกล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2533 นายชัชวาลย์ พิศด าข า ได้รับมอบหมายให้มาท า
หน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งต่อมาได้ร่วมกับนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่า
เขานางร า จ.อุทัยธานี สมัยนั้น เชิญชวนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งประเทศไทย ( WCS) 

กองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนหลายองค์กร ร่วมกันสืบสานงานส าคัญในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จนขยายผลส าเร็จไปสู่การบริหารจัดการ
ระดับประเทศ รวม 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการป้องกัน ด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนา ด้านการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ และด้านการมีส่วนร่วม โดยมีรายละเอียด สรุปดังนี ้

1) ด้านการบริหารจัดการ ปี 2533 ผลักดันการบริหารจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งให้เป็นไป
ตามแผนแม่บทการจัดการพื้นที่ ปี 2535 ยกระดับการควบคุมไฟป่าในป่าห้วยขาแข้งน าไปสู่การจัดตั้งหน่วยงาน
ป้องกันไฟป่าทั่วประเทศ ปี 2545 นักอนุรักษ์และนักวิชาการเสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ.2545 แบ่งกรมป่าไม้ ออกมาจัดตั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง มีการขยายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ครอบคลุมพื้นที่ป่ามากกว่า 70 ล้านไร่ทั่วประเทศ ในรูปแบบ
อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า สวนรุกขชาติ และสวนพฤกษศาสตร์ 
มากกว่า 350 แห่ง ปี 2540 เริ่มมีการน าร่องการบริหารจัดการป่าแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ และการอนุรักษ์แบบ
มีส่วนร่วมที่ผืนป่าตะวันตก เป็นพื้นที่แรก และขยายผลการบริหารจัดการเป็นกลุ่มป่าอนุรักษ์ 19 กลุ่มป่า ปี 
2534 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และทุ่งใหญ่นเรศวร ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติ 
ยกระดับให้เป็นเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก ต่อมากลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และกลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับ
การประกาศเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกเช่นเดียวกัน ปี 2535 ขยายการจัดตั้งป่ากันชนรอบป่าห้วยขาแข้งที่
ช่วยกันอนุรักษ์ไว้น าไปสู่การจัดตั้งป่าชุมชนทั่วประเทศ รวมมากกว่า 11 ,000 พื้นที่ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้
ชุมชนรอบป่ามากกว่า 11,000 ล้านบาทต่อปี รวมไปถึงการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย มีการจัดท า
แผนแม่บท และแผนระดับต่างๆ ด้านการอนุรักษ์พื้นที่และการอนุรักษ์สัตว์ป่าในระยะต่อมา 

 



2) ด้านการป้องกัน ปี 2535 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเริ่มมีการน าระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 
หรือ Smart Patrol ที่ใช้ระบบ GPS มาติดตามการเดินลาดตระเวนป่า มีโครงการ Smart Eye ติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพ 
กล้อง N-Trap และ CCTV รวมถึงการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อมาสนับสนุนการป้องกันรักษาพื้นที่ป่าและ
สัตว์ป่า มีการเดินลาดตระเวนป่าแต่ละพื้นที่ระยะทาง 5,000-20,000 กิโลเมตรต่อปี และขยายผลระบบ
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ และจัดตั้งศูนย์ติดตามการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่า เพื่อลดการบุกรุกพื้นที่
ป่าทั่วประเทศ จัดท าโครงการป่ากันชน และโครงการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน (คทช.) แก้ไขปัญหาคนบุกรุกพื้นที่ป่า 
ด าเนินงานโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย 
ส านักนายกรัฐมนตรี ฯลฯ พัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ให้เกษตรกรที่เคยบุกรุกป่าและที่อาศัยรอบเขตป่ากันชน 
น าไปสู่การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) บูรณาการการนโยบายการจัดการที่ดิน
ทั่วประเทศ มีการฝึกอบรม เพิ่มสวัสดิการและเงินเดือนให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ โดยเฉพาะเพิ่ม
เงินเดือนพนักงานพิทักษ์ป่า เริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม 2566 

3) ด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนา มีการศึกษาวิจัยด้านชีววิทยาและนิเวศวิทยาสัตว์ป่าวงศ์และชนิดส าคัญ 
ที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางร า เริ่มจากการวิจัยกลุ่มวัวป่า กระทิง วัวแดง ควายป่า กลุ่มสัตว์ผู้ล่าและเสือโคร่ง นก
เงือก และสัตว์ป่าหายากชนิดต่างๆ น าไปสู่แผนปฏิบัติการอนุรักษ์สัตว์ป่าส าคัญหลายชนิด โดยเฉพาะเสือโคร่ง ช้าง
ป่า และนกเงือก เป็นต้นแบบการศึกษาวิจัยระดับภูมิภาค มีการศึกษาระบบนิเวศป่าไม้ระยะยาวและขยายผลมา
วิจัยการกักเก็บคาร์บอนด้านป่าไม้ ท าให้สนับสนุนการจัดสัมมนาสัตว์ป่าเมืองไทยมีความต่อเนื่องมาร่วม 30 ปี 
และเกิดความร่วมมือจากหลายหน่วยงานจัดการประชุมวิชาการป่าไม้ขึ้นมาต่อเนื่องเช่นกัน มีการน างานวิชาการมา
สนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น มีการจัดท าแผนปฏิบัติ
การลดความขัดแย้งระหว่างการใช้พื้นที่ร่วมกันของคนกับช้างป่าและสัตว์ป่า การท่องเที่ยวชมสัตว์ป่า 

4) ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ ปี 2535 สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางร า ร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กลุ่ม
อนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก ชมรมนักนิยมธรรมชาติ กองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) กองทุน DANCED และ DANIDA จากประเทศ
เดนมาร์ก กองทุนจากธนาคารโลก หรือ GEF บริษัท ปตท. สผ. จ ากัด (มหาชน) ฯลฯ ได้เริ่มการจัดท าโครงการห้วย
แม่ดี ฝึกอบรมเยาวชนรอบป่าห้วยขาแข้ง และพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าห้วยขาแข้งให้มีมาตรฐานขึ้น 
และต่อมามีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ขยายผลสู่การจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติฯ ทั่วประเทศ รวมทั้งการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าอนุรักษ์ ระยะทางรวมมากกว่า 1 ,000 
กิโลเมตร ทั่วประเทศ 

5) ด้านการมีส่วนร่วม ปี 2540 มีการจัดท าโครงการอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก มีการตั้ งคณะกรรมการ
อนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก และคณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ขึ้นมาเป็นต้นแบบ โดยมี
รายงานเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ และต่อมาปี 2562 มีการขยายผลผลักดันให้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรกึษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอย่างเป็นทางการ 

 



นายธีรภัทรกล่าวสรุปว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2533 จากการเริ่มต้นทีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาการบริหารจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวร 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จนถึงปี 2561 นักวิชาการหลายท่านได้น าต้นแบบการท างานที่ได้ผลเป็นรูปธรรมแล้ว
ดังกล่าวไปขยายผล โดยบรรจุให้เป็นแผน แนวทาง มาตรการ โครงการและกิจกรรมต้นแบบไว้ในแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการป่า
อนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ป่าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อคนไทย
ทั้งประเทศ และคนทั้งโลก อย่างยั่งยืน และขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกระดับ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ที่ร่วมกัน
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ในช่วง 33 ปีที่ผ่านมา และระยะเวลาต่อจากนี้ไป 

 

 

 


